

## กีฬาช.เปิดวันนี้ ชมสรวคคมเยี่ยม

“มหาสรวคคมเกมส์” เปิดศึกประเภททีมแล้ว โดยศึกยืดห้วง แชมป์เก่า ทั้งหนุ่ม “กทม.” และสาว “นครปฐม” ไร้ลายประเดิมชัยได้ทั้งคู่ “บ๊ิกหนุ่ม” กนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการ กกท. ทหวานใส่ “จ.มหาสรวคคม” เตรียมงานได้ดีเยี่ยม

อ่านต่อหน้า 24

### กีฬาช.

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “มหาสรวคคมเกมส์” ที่ จ.มหาสรวคคม มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในช่วงเย็นวันที่ 18 มีนาคม ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา (สพล.) วิทยาเขตมหาสรวคคม โดยมี นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน สำหรับการแสดงในพิธีเปิดนั้น มีจำนวน 4 ชุด ได้แก่ “อสังการเยาวชนสกลไสว” เป็นขบวนพาเหรดสีสันสวยงาม “ออนซอนมหาสรวคคมเสนหือสาน” ที่ใช้ชุดคณะกลองยาว 25 คณะ และนักแสดงฟ้อนรำกว่า 400 คน “มหัศจรรย์ไฟศักดิ์สิทธิ์สถิตใจ” ที่เป็นขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์อย่างตระการตา และ “โรจน์ไสวไฟกีฬาสุสกล” ซึ่งเป็นการแสดงชุดสุดท้าย

ขณะที่ผู้ทำหน้าที่นำคบเพลิงจุดลงในกระถาง เพื่อสื่อว่าการแข่งขันได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วคือ ธนวรรธ

ปละจินต์ นักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติชาวมหาสรวคคม โดยมีนักกีฬาเยาวชนของมหาสรวคคมอีก 5 คน ร่วมวิ่งคบเพลิงในพิธีเปิดด้วย ได้แก่ พิเศษสุทธิ อิสสระวงศ์ นักฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุ 16 ปี, ณัฐพงษ์ กัณหคุณ นักกีฬาตีลาศ, พชร สมจริง นักกีฬาเทควันโดทีมชาติ, พิมพิกา มุ่งสุพิง และสุกัญญา คำทอง นักกีฬาตะกร้อลอดห่วงเยาวชนทีมชาติไทย

ขณะที่โปรแกรมแข่งขันวันที่ 18 มีนาคม ยังไม่มีการชิงเหรียญทอง แต่เป็นการแข่งขันรอบแรกในกีฬาชนิดต่างๆ โดยจะมีการชิงเหรียญทองวันแรก ในวันที่ 19 มีนาคมนี้ จำนวน 17 เหรียญทอง

ส่วนผลการแข่งขันเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ประเภททีมรอบแรก ในศึกบาสเกตบอล รอบแรก ทีมชาย สาย เอ หนุ่มเมืองหลวง กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดีกรีแชมป์เก่า ประเดิมศึก “มหาสรวคคมเกมส์” ได้สวยหรู หลังเล่นได้แน่นอนกว่าเอาชนะ นครปฐม 59-29 ด้านทีมหญิง สาย ก “แชมป์เก่า” นครปฐม นักยึดห่วงสาวจากเมืองส้มโอไม่น้อยหน้า อาศัยทีมเวิร์กที่ดีกว่า ประเดิมสนามด้วยการเอาชนะ อ่างทอง 64-58 คะแนน ส่วนคู่อื่น ทีมหญิง สาย ก เชียงใหม่ ชนะฉะเชิงเทรา 71-26, สาย ข นนทบุรี ชนะ อุดรธานี 65-49

“น้องปาล” ปาลปรินทร์ เอี่ยมอุดม สาววัย 18 ปี กัปตันทีมบาสเกตบอลหญิงนครปฐม ซึ่งเป็นแชมป์เก่า เปิดเผยว่า ลงแข่งขันกีฬาเยาวชนมา 3 ครั้ง และสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ทั้งหมด ไล่ตั้งแต่ที่ เพชรบูรณ์, อุดรดิต์, ภูเก็ต รวมทั้งครั้งนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะพยายามคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้เป็นสมัยที่ 4 และจะเป็นหนสุดท้ายที่ได้มีโอกาสลงเล่นในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากภายในทีมตอนนี้เป็นนักกีฬาหน้าใหม่ ที่กำลังถูกสร้างขึ้นม ดังนั้นหากพาทีมเข้ารอบตัดเชือกได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว ซึ่งความสำเร็จส่วนหนึ่งต้องยกให้ อ.สมรวิ



สุรินทร์แกร่ง - ธรรมบุญ ทองงาม ทีมสุรินทร์ กอดบอลวางทรยศต่อหน้าผู้เล่นทีมพังงา ในการแข่งขันรักบี้ 15 คน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “มหาสรวคคมเกมส์” ที่สนามมหาวิทยาลัยมหาสรวคคม ผล สุรินทร์ ชนะ 52-0



